



สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นเรื่องปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๔ เรื่อง และเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

๑.๑ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบูรณาการอุตสาหกรรมการบินกับภาคเศรษฐกิจของชาติ ส่วนเศรษฐกิจการบินสำหรับการแพทย์ และดูแลสุขภาพ (Aviation Economy for Medical Care) ของคณะกรรมการการคมนาคม

๑.๒ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai universal health coverage reform for sustainable development) ของคณะกรรมการการสาธารณสุข

๑.๓ รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน : การบริหารและการจัดการภาวะแล้ง ของคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

๑.๔ รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการคมนาคม วุฒิสภา รอบ ๑ ปี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

๑.๕ ประธานรัฐสภาในฐานะประธานหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา (Inter – Parliamentary Union – IPU) สหภาพสมาชิกรัฐสภาอาเซียนและแปซิฟิก (Asian – Pacific Parliamentarians’ Union – APPU) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter – Parliamentary Assembly – AIPA) ได้มีคำสั่งเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับหน่วยประจำชาติไทย ข้อ ๗ ในวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยเริ่มการประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

จำนวน ๓ เรื่อง

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง นายสุรเดช จิระจิตติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผลการพิจารณา

เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ์) ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีปัญหาที่ดินทำกิน ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการพิจารณา

ด้วยปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกินของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๖ มีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ (เขื่อนเจ้าแฉะ) ในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และมีการอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ให้นำที่ดินในเขตตำบลนาสวน และตำบลแม่แฝดอบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มาจัดสรรให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งที่ดินที่จัดสรรนี้อยู่ในเขตหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการทหาร ต่อมาในปี

พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหารตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ แต่ปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็น อุทยานแห่งชาติทำให้ประชาชนที่ได้รับจัดสรรที่ดินยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิในที่ดินของตนเอง ทั้งที่เวลา ได้ล่วงเลยมานานถึงเกือบ ๕๐ ปีแล้ว และขณะนี้ก็มีข้อมูลว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้เพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติ เฉพาะพื้นที่ที่จัดสรรให้แก่ประชาชน เพื่อมอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย และให้กรมที่ดิน ดำเนินการออกเอกสารสิทธิให้แก่ประชาชนต่อไป นอกจากนี้ ยังมีกรณี ปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง โดยพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนอง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุข ต่อมาองค์การบริหารส่วน จังหวัดระนองได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เพื่อจัดให้ประชาชนเช่าเพื่อที่อยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และอุตสาหกรรม ถือเป็นย่านอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดระนองในปัจจุบัน แต่เมื่อครบสัญญาอนุญาต องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้ยื่นเรื่องขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ให้ระงับการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด และกรมป่าไม้เคยแจ้งให้จังหวัดระนองเร่งรัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระนองดำเนินการทำเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อขอผ่อนผันยกเว้นปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แต่จนถึง ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ เพิ่มเติม ขอเรียนถามว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายหรือแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อออกเอกสารสิทธิที่ดินให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินทำกิน ตลอดจนมีผล ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ มีนโยบายหรือแนวทางในการดำเนินการแก้ไข ปัญหาการเช่าที่ดินป่าชายเลนของประชาชนจังหวัดระนอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว อีกทั้ง มีผลความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

นายวรวิธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ในกรณีปัญหาเขื่อนศรีนครินทร์ ได้มีการตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายใหม่ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้นมา ขณะนี้ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้แบ่งเป็น ๓ กลุ่มคือ ๑) กลุ่มที่อยู่อาศัยในพื้นที่ก่อนการสร้างเขื่อน ศรีนครินทร์ ๙๐๐ ครัวเรือน อยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเพิกถอนพื้นที่อุทยาน ซึ่งจะประกาศใช้ภายใน ๑ เดือนนับจากนี้ และเมื่อรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนแล้วจะสามารถเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา และรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา โดยใช้เวลาประมาณ ๑ ปีครึ่ง เพื่อมอบเอกสารสิทธิให้กับประชาชน ๙๐๐ ครัวเรือน และ ประชาชนกลุ่มที่ ๒) อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติก่อน

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และเป็นผู้ยากไร้ อยู่ในขั้นตอนการสำรวจพื้นที่และตรวจสอบคุณสมบัติ โดยจะผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในป่าอนุรักษ์พลางก่อนคราวละ ๒๐ ปี และกระบวนการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใช้เวลาประมาณ ๑ ปีครึ่ง ในส่วนประชาชนกลุ่มที่ ๓) คือ ผู้อาศัยในพื้นที่หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ถือเป็นผู้บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้ออกนอกพื้นที่

ในกรณีพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดระนอง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสนอการใช้ที่ดินให้คณะอนุกรรมการกฎหมาย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน โดยพิจารณาให้เพิกถอนพื้นที่ป่าสงวน และขอยกเว้นมติคณะมนตรีที่ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าชายเลน รวมถึงขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศห้ามใช้พื้นที่ป่าชายเลนทำกิจกรรมใด ๆ ทั้งปวง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน ๑ ปีนับจากนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเช่าที่จากกรมธนารักษ์ได้โดยตรง และการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองจะเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหากรณีเดียวกันในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป

๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดปราสาท หมู่ ๑๒ ตำบลสมอ อำเภอลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการพิจารณา

ด้วยได้รับการร้องขอจากประชาชนจำนวนประมาณ ๔๐๐ หลังคาเรือน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีที่ตั้งติดกับแหล่งน้ำสาธารณะกุดปราสาทซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำหรับเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่ ปัจจุบันกุดปราสาทมีสภาพเสื่อมโทรมเกิดการตื้นเขินของตะกอนดิน ในฤดูฝนน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเป็นเวลานาน ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ส่วนในฤดูแล้งน้ำตื้นเขินไม่สามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรได้ สมควรที่จะมีการฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดปราสาท เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำทางการเกษตรเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และเชื่อมต่อแหล่งน้ำเพื่อเติมน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่สูงกว่าไปยังแหล่งน้ำที่อยู่ต่ำกว่า ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของปราสาทหินบ้านสมอ หรือปราสาททามจานที่ขึ้นทะเบียนเป็นของกรมศิลปากรแล้ว จึงสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง ขอเรียนถามว่า กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และได้ดำเนินการสำรวจออกแบบแปลนการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดปราสาท หมู่ ๑๒ ตำบลสมอ อำเภอลำดวนแล้วหรือไม่ อย่างไร หากยังไม่ได้ดำเนินการ มีแนวทางเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ประกอบกับกรมทรัพยากรน้ำเคยเข้ามาดูสภาพพื้นที่แหล่งน้ำ

กุดปราสาทเมื่อหลายปีก่อน มีผลการดำเนินการอย่างไร รวมถึงหากได้มีการเขียนแบบแปลนการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดปราสาทเสร็จแล้ว มีแผนการตั้งงบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณใด และมีวงเงินประมาณเท่าไร ทั้งนี้ จะขอนำรายละเอียดคำตอบข้อชี้แจงกระทู้ถามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ ทราบต่อไป

นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า จากการสำรวจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ พบว่าพื้นที่กุดปราสาทซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๒๒๐ ไร่ มีพื้นที่อยู่เหนือฝายน้ำล้นที่ใหญ่มากและเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนมาก มีศักยภาพเก็บกักน้ำประมาณ ๗๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกระจายอำนาจมีมติว่าแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำน้อยกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ให้ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้กรมทรัพยากรน้ำไม่สามารถดูแลแหล่งน้ำในหลายพื้นที่ของประเทศได้ ทั้งยังมีประเด็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสามารถดูแลพื้นที่กุดปราสาทซึ่งเก็บกักน้ำได้ประมาณ ๗๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรได้เอง กรมทรัพยากรน้ำ จึงดำเนินการสำรวจพื้นที่ตอนเหนือของกุดปราสาท คือ กุดพรุณ ผลการสำรวจพบว่า กุดพรุณมีศักยภาพเก็บกักน้ำได้ประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีประชาชนสามารถรับประโยชน์ประมาณ ๑๐๐ กว่าครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ ๗๐๐ กว่าไร่ ในขณะที่พื้นที่กุดปราสาท มีประชาชนสามารถรับประโยชน์ประมาณ ๔๕๐ กว่าครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ ๕๐๐ กว่าไร่ กรมทรัพยากรน้ำจึงบรรจุแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดปราสาท โดยก่อสร้างเชื่อมกันเป็นอ่างพวงระหว่างกุดพรุณและกุดปราสาท ซึ่งจะทำให้เก็บกักน้ำได้ประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ ๕๐๐ - ๗๐๐ ไร่ มีประชาชนสามารถรับประโยชน์ประมาณ ๕๐๐ กว่าครัวเรือน โดยใช้งบประมาณ ๘๐ กว่าล้านบาท ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำวางแผนที่จะบรรจุในแผนงบประมาณปี ๒๕๖๗

๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา

จำนวน ๓ เรื่อง

๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การบำบัด ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
นายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ผลการพิจารณา

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงทำให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป

**๓.๒.๒ กระตุ้ถาม เรื่อง ผลสำเร็จของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย – ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นายจเด็จ อินสว่าง เป็นผู้ตั้งถาม
ถามนายกรัฐมนตรี**

ผลการพิจารณา

จากกรณีที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กับคณะ ได้ไปเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ตามคำเชิญของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ขอเรียนถามว่า การไปเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียจะส่งผลต่อความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างไร นอกจากนี้ การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศจะเริ่มได้ตั้งแต่เมื่อใด และขอให้ประสานไปยังองค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) ให้เข้ามาช่วยเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจัดประชุมร่วมสันติวิธี

นายดอน ปรมดีวินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระตุ้ถาม ตอบชี้แจงว่า การไปเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเริ่มต้นจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จัดการประชุมภาคธุรกิจ ในกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งแรก (ACD Connect 2016) และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะเวลา ๖ ปี จนนำไปสู่การเยือนอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ คำเชิญให้นายกรัฐมนตรีไปเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ โดยได้รับเชิญด้วยวาจา แต่เนื่องจากปัญหาภายในประเทศไทย จึงได้เลื่อนการไปเยือนออกไปก่อน ต่อมาในการประชุมผู้นำจี 20 ที่นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ในปี ๒๕๖๒ ได้มีการพบกันระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ ในการประชุมได้มีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ แต่การเจรจาได้ประสบความสำเร็จในปี ๒๕๖๕ สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปในเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ คือ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะมีการประชุมตัวแทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อเยือนซาอุดีอาระเบีย โดยเริ่มไปเยือนตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากนั้นในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะมีการเจรจาเรื่องแผนงานที่จะร่วมมือกันในเรื่องความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศ และสิ่งสำคัญที่กระทรวงการต่างประเทศต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วคือ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียคนแรกในรอบ ๓๐ ปี นอกจากนี้ ในหลายปีที่ผ่านมาไทยกับองค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) มีปฏิสัมพันธ์ในระดับหนึ่งโดยมีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยในปีนี้อาชการองค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) ได้ตอบรับที่จะมาเยือนไทย รวมทั้งมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียได้ตอบรับที่จะมาเยือนไทยเช่นเดียวกัน

**๓.๒.๓ กระตุ้ถาม เรื่อง การจัดการผลกระทบในห่วงโซ่อาหารจากกรณี
น้ำมันรั่วไหลในทะเลอ่าวไทย จ. ระยอง นายอำพล จินดาวัฒน์ เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ**

ผลการพิจารณา

จากกรณีเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดระยอง ของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาตาพุดประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ซึ่งบริษัท แถลงว่ามีปริมาณน้ำมันดิบรั่วไหล ๕๐,๐๐๐ ลิตร หรือ ๓๙ ตัน โดยตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นทุกหน่วยงาน ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา เหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วถือเป็นอุบัติเหตุภัย แม้ว่าจะมีการกำจัดน้ำมันดิบรั่วไหล โดยสารเคมีและคราบน้ำมันได้ลดลงก็ตาม แต่ย่อมกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ ท้องทะเล ชายหาด กระบุงห่วงโซ่อาหารทะเล การประมงพื้นบ้าน ประมงชายฝั่ง และกระทบการท่องเที่ยว ขอเรียนถามว่า ปัจจุบันได้แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ห่วงโซ่อาหารอย่างไร และมีแผนการแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมถึงจะสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและสังคมให้มีความมั่นใจอย่างไร นอกจากนี้ ขอฝากเพิ่มเติม ประเด็นอนุกรรมการชุดที่ ๑ ในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐกับนักวิชาการ โดยร่วมแก้ไขปัญหาภัยกับตัวแทนภาคประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ และปัญหาที่เกิดขึ้นต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้ ข้อเท็จจริง ร่วมกัน เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมไทยที่สร้างสรรค์ และฝากติดตามการแก้ไขปัญหาหลังจาก แก้ปัญหาเสร็จภายใน ๑ เดือนแล้ว จะฟื้นฟูแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างไร

นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเลอ่าวไทยไม่มีคราบน้ำมัน หลงเหลือแล้ว โดยได้ใช้สารเคมีกำจัดน้ำมันจำนวน ๘๕,๐๐๐ ลิตร เพื่อให้น้ำมันแตกตัวเป็นโมเลกุล ขนาดเล็ก ซึ่งจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่อยู่ในทะเลจะย่อยสลายสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งสารเคมีกำจัด คราบน้ำมันที่ใช้ในปัจจุบันมีความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสัตว์น้ำต่าง ๆ และใช้เวลา ย่อยสลายภายใน ๓ เดือน สำหรับจุดที่น้ำมันรั่วห่างจากชายฝั่งประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ความลึกของทะเล ไทยอยู่ที่ประมาณ ๒๗ - ๓๐ เมตร เมื่อใช้สารเคมีกำจัดคราบน้ำมันจะจมลงใต้ผิวน้ำประมาณ ๑ - ๕ เมตร แสงแดดและจุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลายคราบน้ำมัน และกรมควบคุมมลพิษได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล พบว่ามีค่าของสารไฮโดรคาร์บอนและสารโลหะหนักในระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อประชาชน ซึ่งทางจังหวัด ระยองจะขอความร่วมมือกับประชาชนงดจับสัตว์ทะเลชายฝั่งและงดเล่นน้ำทะเลประมาณ ๑ เดือนครึ่ง ทั้งนี้ คราบน้ำมันซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กอาจดูดซับในปะการัง แต่จุลินทรีย์และแบคทีเรียสามารถย่อย สลายโมเลกุลคราบน้ำมันได้ จึงต้องประเมินผลกระทบในระยะยาวต่อไป ต่างจากไมโครพลาสติก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า สำหรับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากการนำเสนอข่าว น้ำมันรั่วไหลจำนวนมากอาจสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนได้ ซึ่งหน่วยงานได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา

คราบน้ำมันที่หาดแม่รำพึงได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลงเหลือคราบน้ำมันบางส่วน และเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะกลับไปท่องเที่ยวที่หาดแม่รำพึงและหาดต่าง ๆ ในบริเวณดังกล่าวได้ภายใน ๒ - ๔ สัปดาห์ โดยต้องหารือกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองว่ามีความปลอดภัยสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ และในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จังหวัดระยองได้มีการจัดแถลงข่าวอาหารทะเลระยอง ปลอดภัย มั่นใจ กินได้ โดยเก็บตัวอย่างอาหารทะเลแต่ละชนิดจากแหล่งต่าง ๆ พบว่ามีความปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อนที่มีค่าเกินมาตรฐาน และขณะนี้กรมควบคุมมลพิษได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา ๒ ชุด ภายใต้คณะกรรมการควบคุมมลพิษแห่งชาติ โดยชุดที่ ๑ จะทำหน้าที่ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม และจัดทำแผนงานมาตรการ แนวทางประเมินผลกระทบจากค่าน้ำมันที่เกิดขึ้น รวมถึงแผนฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และชุดที่ ๒ อนุกรรมการประเมินผลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้านสิ่งแวดล้อมกรณีน้ำมันรั่ว มีหน้าที่ประเมินค่าเสียหาย ค่าชดเชยมลพิษ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหา รวมถึงค่าชดเชยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตภัยพิบัติ ซึ่งจะต้องเรียกร้องจากบริษัทที่สร้างความเสียหาย นอกจากนี้ ในส่วนการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเชื้อเพลิงพลังงานและอีกหลายหน่วยงานจะร่วมกันวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป

เรื่องด่วน

จำนวน ๒ เรื่อง

เรื่องด่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ของที่ประชุมวุฒิสภา ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือแจ้งว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีคำตกหล่นในมาตรา ๒๔/๓ วรรคสอง จึงขอแก้ไขความในมาตรา ๒๔/๓ วรรคสอง โดยเพิ่มคำว่า “ที่” เป็นดังนี้ “ให้สมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อใช้แบบจำลองด้านเครดิตที่ได้จัดทำตาม วรรคหนึ่ง เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อแทนผู้ที่จะให้สินเชื่อและการบริหารความเสี่ยงในกิจการที่เกี่ยวกับการเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อของสมาชิกดังกล่าวเท่านั้น” ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขคำตกหล่นดังกล่าว

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทย (นายดำรงศักดิ์ ฌ ระนอง) ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบผู้ให้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (นายปณัตต์ ศักดิ์พานิช) และรองเลขาธิการ สายงานกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (นายศักรินทร์ ร่วมรังสี) ได้เข้าร่วมประชุม

โดยหลังจากเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ซึ่งได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ เสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม โดยรองประธานคณะกรรมการ คนที่สี่ (นายลักษณะ วจนนวนิช) ได้รายงานผลการพิจารณาศึกษา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สรุปได้ว่า (๑) ร่างพระราชบัญญัติทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติได้ โดยส่งผลดีต่อผู้ขอสินเชื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธุรกิจ Start - up ที่ไม่มีประวัติการขอสินเชื่อ และมีความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อได้ค่อนข้างจำกัดสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้น (๒) คณะกรรมการเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔/๑/๑ (ร่างที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบปรับเป็นมาตรา ๒๔/๒) ของสภาผู้แทนราษฎร ที่บัญญัติให้สมาชิกประเภทผู้ประกอบการธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่ออาจเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าผู้ขอสินเชื่อให้แก่ผู้ที่จะให้สินเชื่อได้ โดยเปิดเผยเท่าที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการเรื่องการรักษาความลับการเปิดเผยข้อมูลเครดิตตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วย (๓) กรณีเมื่อร่างพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้และผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติแล้ว จะต้องทำหน้าที่นำส่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และพร้อมใช้งาน ให้กับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง เช่นเดียวกับสมาชิกอื่น ๆ ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ และเมื่อพิจารณารูปแบบการดำเนินธุรกิจของสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อแล้ว จะมีข้อจำกัดมากกว่าสมาชิกที่เป็นสถาบันการเงิน จึงควรมีการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการนำส่งข้อมูลให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ รวมทั้งขอบเขตในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (๔) เห็นควรให้หน่วยงานที่ยังมิได้เข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เพื่อให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติมีข้อมูลในการนำมาวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างสมบูรณ์และผู้ให้บริการสินเชื่อจะสามารถบริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อได้มากขึ้น ตลอดจน

สามารถลดจำนวนสินเชื่อนอกระบบได้ อีกทั้งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาวินัยทางการเงินของภาคประชาชน และลดจำนวนหนี้ภาคครัวเรือนได้ด้วย

ภายหลังที่คณะกรรมการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงเพิ่มเติมสรุปได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในทางการค้าปกติเป็นตัวกลางในการให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อให้เกิดสินเชื่อซึ่งมิได้ประกอบกิจการเป็นผู้ให้สินเชื่อเอง เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตทำให้สามารถนำส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการขอรับสินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายการให้บริการของตนให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตได้ โดยประชาชนทั่วไปจะได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายซึ่งเป็นผลดีมากกว่าการกั๊ยืมเงินนอกระบบ

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยสมาชิกได้ตั้งประเด็นคำถาม สรุปได้ว่า (๑) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ออกระบบอย่างไร (๒) ที่ผ่านมามีปัญหาใดที่เกิดกับผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อหรือไม่ อย่างไร และ (๓) ประเภทของผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อครอบคลุมธุรกิจใดบ้าง ตลอดจนร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ ๒๔ ชั่วโมงในปัจจุบัน สามารถดำเนินธุรกิจเป็นผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อได้หรือไม่ นอกจากนี้ สมาชิกยังได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนหรือหนี้ชุมชนผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมทั้งให้มีการพิจารณามาตรการเพื่อควบคุมการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันด้วย

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย (นายดำรงศักดิ์ ธี ธีระนอง) ได้ร่วมกันตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพื่อให้มีผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อขึ้นใหม่ ซึ่งถือเป็นการประกอบธุรกรรมด้านการกู้ยืมประเภทหนึ่ง ได้แก่ (๑) ธุรกรรมการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลทั่วไปผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคารหรือสถาบันการเงิน (Peer-to-Peer Lending: P2P Lending) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่อยู่ในการกำกับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ประมาณ ๗-๘ ราย และ (๒) การระดมทุนจากคนจำนวนมากที่ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินเพื่อดำเนินธุรกรรมด้านการกู้ยืม (Crowd funding) ทั้งนี้ ธุรกรรมการกู้ยืมระหว่างบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้นจะดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพราะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีทางการเงินมาประยุกต์ใช้ (Financial Technology: Fin Tech) โดยไม่ผ่านธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย อีกทั้งระบบดังกล่าวยังทำให้ผู้มีเงินออมไม่เสียประโยชน์และประชาชน

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินออมได้โดยสะดวกอีกด้วย โดยร่างพระราชบัญญัตินี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจตัวกลางได้ต่อไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย สำหรับประเด็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอรับไปเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๒๐๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๓ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี แล้วมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวน ๒๑ คน กำหนดเวลาแปรญัตติ ๗ วันทำการ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่องด่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ของที่ประชุมวุฒิสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) และผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นายจิตรกร ว่องเขตกร) ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ (นางรชนีกร ตำเต๋นงาม) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นายธีระศักดิ์ สีนา) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย ๑ (นางสาวสุชาดา เหล่าพูลสุข) ได้เข้าร่วมประชุม

โดยหลังจากเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ เสนอผลการพิจารณาศึกษา โดยรองประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม (นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์) ได้รายงานผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติสรุปได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เป็นกฎหมายที่เป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางข้อกฎหมาย ให้บริษัทมหาชนสามารถดำเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งกฎหมายเมื่อปี ๒๕๓๕ กำหนดให้ต้องส่งหนังสือหรือเอกสาร by hand หรือทางไปรษณีย์เท่านั้น และการบอกกล่าวหรือโฆษณาต้องลงหนังสือพิมพ์รายวันในท้องที่ไม่น้อยกว่า ๓ วันติดต่อกัน ซึ่งเป็นการไม่สอดคล้องกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเพิ่มต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทมหาชนจำกัดโดยไม่จำเป็น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดภาระของประชาชนและภาคเอกชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผลเป็นการบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของภาคธุรกิจจากวิกฤตการณ์โควิด ๑๙ ในปัจจุบัน และช่วยเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ควรมีการระบุ

ให้ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการในการแจ้งความประสงค์ โดยอาจมีการกำหนดรูปแบบและวิธีการในกฎหมายลำดับรองเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรเร่งดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองจำนวน ๓ ฉบับให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งสมาชิกได้มีข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครอบคลุมถึงการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนหรือไม่ และเหตุใดจึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้ ภายหลังจากที่พระราชกำหนดดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว มีบริษัทมหาชนที่บริษัทที่ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว และการจัดประชุมของบริษัทมหาชนก่อนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลเป็นอย่างไร การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนในกรณีที่มีการประชุมลับและลงมติลับมีการกำหนดวิธีการอย่างไร และมีระบบสำรองรวมถึงมาตรการป้องกันที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อมิให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลอย่างไร ควรกำหนดวิธีการควบคุมการประชุมและการเข้าถึงเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งโดยอาศัยช่องว่างของระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจนไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาส่วนมากเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่มีข้อห่วงใยในเนื้อหาของบทบัญญัติบางมาตราที่ยังไม่ชัดเจน ได้แก่ การส่งหนังสือหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท เหตุใดจึงต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อน เห็นควรตัดข้อความว่า “กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ” ออก เนื่องจากทำให้เข้าใจว่าข้อบังคับของบริษัทมีข้อกำหนดห้ามมิให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยทุกบริษัทจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทก่อนจึงจะสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จะต้องติดอากรแสตมป์เพื่อให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า การส่งหนังสือหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ต้องมีการแจ้งความประสงค์หรือได้รับความยินยอมก่อนนั้น เนื่องจากจำนวนผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่มีจำนวนมากและบางบริษัทยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินการจัดส่งหนังสือหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการตามที่แจ้งความประสงค์หรือยินยอม บริษัทมหาชนสามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนขึ้น การประชุมและการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น แต่ละบริษัทสามารถจัดซื้อระบบและนำมาใช้ดำเนินการประชุมได้ ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามมิให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่สามารถกำหนดห้ามมิให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่เป็นการประชุมในเรื่องที่มีความสำคัญ

จากนั้น ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๘๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๒ เสียง และไม่ลงคะแนน ๒ เสียง แล้วมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๒๑ คน กำหนดเวลาแปรญัตติ ๗ วันทำการตามข้อบังคับ

- | | |
|---|----------------|
| (๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว | (ไม่มี) |
| (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา | (ไม่มี) |
| (๖) เรื่องเสนอใหม่ | (ไม่มี) |
| (๗) เรื่องอื่น ๆ | จำนวน ๑ เรื่อง |

- ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณาความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจง ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ได้มีการซักถามและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

๑. แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยวและแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

ผู้แทนคณะกรรมการการท่องเที่ยว (นายชลิต แก้วจันดา พลอากาศเอก อติศักดิ์ กลั่นเสนาะ นายอนุศักดิ์ คงมาลัย พลเรือเอก ชุมชุม อาจวงษ์ และนายปัญญา งานเลิศ) ได้อภิปราย เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว สรุปได้ว่า ตามที่ได้มี การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทน เกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ และกลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ซึ่งได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงาน หลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง – อินโดจีน – เมะลำโย (Luangprabang – Indochina – Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC) โดยได้มีการศึกษาเพื่อยกระดับ LIMEC ให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือ

ACMECS ศึกษาระบบโลจิสติกส์ และศูนย์กระจายสินค้าประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อนบ้าน ศึกษาแผนยุทธศาสตร์รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟ ลาว-จีน (ช่วงบ่อเต็น-เวียงจันทน์) ศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูคู้ จังหวัดอุดรธานี และอื่น ๆ รวมทั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้มีการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไทย ชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยเน้นในเรื่องของอาหาร การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เครือข่ายชุมชนและนักธุรกิจ การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) มีโครงการที่ต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค ตรายัญลักษณ์ Storytelling to Branding โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตภาคเหนือ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมล้านนา โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยสร้างสรรค์ กิจกรรมออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวระดับการบริโภคภายในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสร้างสรรค์ของยูเนสโกในประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการพัฒนาศูนย์ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทย ยกย่องข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวมีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสูงมาตรฐานอาเซียน การรองรับประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่นหรือชุมชน มัคคุเทศก์เฉพาะทาง นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการพัฒนาอัตลักษณ์เมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้แก่ สำรวจเส้นทางสินค้าและบริการท่องเที่ยว ประชุมประเมินศักยภาพเลือกสินค้าที่มีความน่าสนใจและมีอัตลักษณ์สะท้อนมูลค่าเพิ่มของสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ Happy Model เป็นต้น ในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเชื่อมโยงทั้งระบบอย่างไร ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างจำกัด

สำหรับการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกมิติ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยมีปัญหาด้านการท่องเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการและแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดยเฉพาะแนวทางและมาตรการรองรับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำและความปลอดภัยของเส้นทางคมนาคม โดยหน่วยงานจะต้องกำหนดมาตรการและแผนการพัฒนาที่ชัดเจนและประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ มุ่งพัฒนาระบบนิเวศ ใช้ประโยชน์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว และมีการประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยว เพื่อปรับแผนงานให้สอดคล้องกับงบประมาณและรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่จะมีขึ้นในอนาคต และควรสร้างความเท่าเทียมระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียในเรื่องของการใช้บริการรถยนต์เพื่อสร้างรายได้ให้กับคน

ในประเทศ นอกจากนี้ ควรดูแลการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและจัดระเบียบชายหาดไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบ และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

สำหรับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise) โดยมีกลไกในการบูรณาการการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเรือสำราญทางน้ำของไทย ยังขาดความชัดเจนในเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือต้นทาง (Home Port) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงคมนาคม ซึ่งกรมเจ้าท่าได้มีการศึกษาแผนแม่บทในเรื่องการสร้างท่าเทียบเรือในสถานที่ต่าง ๆ แล้ว โดยในปี ๒๕๖๕ การดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างไร มีความคืบหน้าและดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ในเชิงนโยบาย กระทรวงต้องวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาระบบนิเวศและห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการถอดบทเรียนและนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาและกระตุ้นกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บูรณาการทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความสมดุลของระบบราชการ และสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ

จากนั้น ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายมงคล วิมลรัตน์) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นางเพชรรัตน์ สายทอง) ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางฉฎฐารสาอุดม) ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายศุภสิทธิ์ จำปาวงศ์) ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พลตำรวจโท สุคุณ พรหมายน) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายสุทธิพงษ์ เผื่อนพิภพ) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ความเชื่อมโยงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคม กรณีการท่องเที่ยวเรือสำราญ เป็นความเชื่อมโยงด้านการจัดทำคำของบประมาณ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำคำของบประมาณตามแผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะต้องเสนอแผนงานการสร้างท่าเรือมายังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อให้เสนอไปยังสำนักงบประมาณต่อไป นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งจัดอบรมการท่องเที่ยวสีขาวให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งได้ปรับมาตรการการท่องเที่ยวโดยยึดหลักสุขอนามัยที่ดีด้วย และในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดทำแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น และกระจายพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คลี่คลาย และมีการเปิดประเทศมากขึ้น โดยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านภูมิคุ้มกันอิสระของประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้มีการยกระดับความปลอดภัย เช่น วิธีป้องกันการติดโรคโควิด ๑๙ ชั้นสูงสุด (Universal Prevention) การตรวจ ATK มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) สำหรับผ่อนปรนให้ให้กิจการต่าง ๆ กลับมาเปิดให้บริการได้ หรือการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุตั้งแต่ ๕ ขวบขึ้นไป สำหรับการรองรับเรื่องการรักษาพยาบาลนั้น ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการจ่ายยาและอาหารให้กับผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองจากที่บ้าน (Home Isolation) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการดูแลตนเองในชุมชน และการรักษาพยาบาลใน hospital กรณีผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรง ส่วนมาตรการในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้น ได้ดำเนินการมาตรการ Test and Go โดยให้มีการตรวจ RT - PCR ก่อนเข้าประเทศ หากผลเป็นลบก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เป็นไปอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย

กระทรวงวัฒนธรรมได้มีแนวทางในการรักษาระดับการท่องเที่ยว โดยในส่วนของ การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ได้มีการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่น เปิดพื้นที่หอศิลป์แห่งชาติ จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมขนาดใหญ่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน ส่วนการมุ่งพัฒนาระบบนิเวศ “มูลค่าสูง อัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทย” นั้น ได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งโบราณสถาน รวมทั้งพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ในส่วนของการใช้ประโยชน์ข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวนั้น ได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลในทุกด้าน พัฒนาสินค้าเพื่อให้สามารถจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาการจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ให้ผู้ประกอบการสินค้าทางด้านวัฒนธรรม พัฒนาระบบการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ และผลักดันการขึ้นทะเบียนมรดกโลกสำหรับศิลปวัฒนธรรมบางประเภท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอุทยานแห่งชาติที่ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยว จำนวน ๑๓๕ แห่ง จากทั้งหมด ๑๕๕ แห่ง นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติต่าง ๆ ได้มีการดำเนินงานอารยสถาปัตยกรรม (Universal Design) เพื่อรองรับการใช้งานของคนทั้งมวล สำหรับกรมป่าไม้ได้มีการจัดตั้ง “ป่านันทนาการ” เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าที่มีทัศนียภาพสวยงาม มีทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ หรือมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ป่าทั่วประเทศ โดยดำเนินการภายใต้แนวคิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่ โดยผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรในจังหวัดระนอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดภูเก็ต ส่วนกรมทรัพยากรธรณีได้มีการสำรวจ รวบรวม และจัดทำข้อมูลแหล่งธรณีวิทยา เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา รวมทั้งพัฒนาระดับอุทยานธรณีให้เป็นอุทยานธรณีโลก

ของ UNESCO ด้วย นอกจากนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนป่าต่าง ๆ ให้สวยงาม และเน้นความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว องค์การสวนสัตว์ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ โดยได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ให้สามารถรองรับผู้มาใช้บริการและท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างเศรษฐกิจชีวภาพ และทรัพยากรชีวภาพให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ได้เน้นการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและได้มีการประเมินศักยภาพทุนของชุมชน ประเมินความพร้อมของชุมชน พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือเครือข่ายในพื้นที่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เนื่องจากการระบาดของโควิด ๑๙ ส่งผลให้ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน จัดทำสื่อด้านการท่องเที่ยวชีวภาพเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ รวมทั้งได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชีวภาพให้ชุมชนเครือข่ายได้รับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันด้วย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้จัดทำแผนการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในด้านการป้องกันเหตุ ด้านการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการจราจร ด้านการป้องกันเหตุฉุกเฉิน และด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งได้มีการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Tourist Police i lert u สำหรับขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ การดูแลความปลอดภัยทางน้ำ สตช. ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุร่วมกับกรมเจ้าท่า และการดูแลความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล ได้มีการจัดระเบียบชายหาด จัดกำลังสายตรวจออกตรวจตามแหล่งท่องเที่ยว บูรณาการกับภาคประชาชนและท้องถิ่นเพื่อให้ช่วยกันระมัดระวังมิฉฉาชีพ รวมทั้งเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ประชาชนได้เข้าใจ สำหรับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนั้น ตำรวจท่องเที่ยวได้ร่วมกับอาสาสมัคร และล่ามแปล รวมทั้งใช้เทคโนโลยี มาร่วมดำเนินการ เช่น ให้ผู้ประกอบการเข้มงวดตรวจตราไม่ให้ผู้ที่ไม่มีใบขับขี่เช่ารถ ให้ตำรวจท่องเที่ยวที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราเพื่อระวังมิให้เกิดเหตุร้ายกับนักท่องเที่ยว

กระทรวงมหาดไทยได้มุ่งดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด ๑๙ โดยให้มีความสอดคล้องและสมดุลกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยต้องดูแลทั้งในด้านสถานที่ ผู้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในทุกกิจกรรม นักท่องเที่ยว การเฝ้าระวังผู้หลบหนีเข้าเมือง และความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวได้ไป ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยในเรื่องต่าง ๆ โดยใช้กลไกของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นภาคเอกชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากในการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการท่องเที่ยวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนได้ต้องเริ่มจากชุมชนเป็นสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวยังมีปัญหาหลายประการ เช่น ขาดแคลนงบประมาณ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของรัฐบาลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดมาตรการจูงใจให้คนไทยท่องเที่ยวในเมืองไทยเพิ่มขึ้น ขาดการสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้แก่ผู้ประกอบการ หรือขาดฐานข้อมูลด้านแรงงานที่เป็นระบบและครบวงจร

๒. แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผู้แทนคณะกรรมการการกีฬา (พลเอก ชงชัย สาระสุข พลเอก ทวีป เนตรนิยม และนายชาญวิทย์ ผลชีวิน) ได้อภิปรายเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สรุปได้ว่า ในการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การสนับสนุนประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและ การออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพนั้น พบว่ายังขาดโครงการ/การดำเนินงานรองรับเป้าหมายย่อยของแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/การดำเนินงานสิ้นสุดต่าง ๆ มีความล่าช้ากว่าระยะเวลาสิ้นสุดตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย รวมทั้งโครงการ/การดำเนินงานที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่สุดจำนวนหนึ่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่ขอรับการจัดสรร ตลอดจนข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานรองรับกิจกรรม Big Rock ในระบบการประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) และการรายงานความคืบหน้าสิ้นสุด ณ ไตรมาส ๔/๒๕๖๔ ยังมีการนำเข้าที่ไม่ครบถ้วน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกแล้ว ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก การกีฬาแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีเพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกลงโทษอีกหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการทำให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารต้องห้ามทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหิดลกลับมาดำเนินการต่อได้หรือไม่ ในส่วนของกีฬามวยไทยนั้น รัฐบาลมีแนวทางการส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนมวยไทยให้มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากนานาชาติอย่างไร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนศิลปะมวยไทยเป็นวิชาเลือก และพิจารณารับนักกีฬามวยเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมมวยไทยแล้วยังสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังเห็นว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงศึกษาควรร่วมกันจัดหลักสูตรเฉพาะทางการกีฬาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไปและปรับเวลาเรียนให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถทางการกีฬามีเวลาเรียนและเวลาฝึกทักษะทางการกีฬาให้เหมาะสม

จากนั้น ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายมงคล วิมลรัตน์) และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นางสาวภัทรพร เลี้ยววงศ์) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ในประเด็นการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ด้านกีฬานั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากแผนดังกล่าวได้มีการประกาศใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีการตั้งงบประมาณครั้งแรกในปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ มีการทำคำของบประมาณไปประมาณ ๒๐ โครงการ ๒๘๐๐ ล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรรเพียง ๙ โครงการ ๓๐๐ ล้านบาท ซึ่งโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำงบประมาณเหลือจ่ายจากปี ๒๕๖๔ มาจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในประเด็นความล่าช้าของโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดให้มีกลไกติดตามและรายงานผลอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินการตามแผน ทั้งนี้ ภายหลังจากการประกาศแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเรื่องกีฬา โดยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนประเด็นการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬานั้น กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้สามารถออกกฎหมายลำดับรองให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาก็มีอำนาจออกประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ในส่วนของห้องเรียนนักกีฬาและประเด็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านกีฬาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถนั้น อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทย ในส่วนมวยไทยนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความสำคัญเพราะเป็นส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ กำกับดูแลและควบคุมกีฬามวยไทย โดยได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนมวยไทยแล้ว

จากประเด็นคำถามเรื่องข้อจำกัดด้านงบประมาณและการดำเนินการนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้จัดทำกลไกเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ช่วยกันดำเนินการ โดยตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ซึ่งมีกลไกในระดับส่วนกลาง มีหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพลศึกษา กรุงเทพมหานคร และ ส.ส.ส. ซึ่งแม้ระบบงบประมาณจะมีข้อจำกัด แต่พบว่ามีความสามารถให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมดำเนินการได้ อีกทั้งยังมีกลไกระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานและขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ บางกิจกรรมไม่อาจดำเนินการได้ แต่ได้มีการนำร่องโครงการบางโครงการไว้แล้ว ซึ่งเมื่อสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลงแล้วสามารถดำเนินการต่อไปได้ สำหรับการปฏิรูปนักกีฬามีการขับเคลื่อนโดยกระทรวงมหาดไทยได้ปลดล็อกการใช้จ่ายด้านการกีฬา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬาได้ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางด้านกีฬาและการแข่งขันกีฬาได้ และขอรับข้อเสนอแนะของสมาชิกไปดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการปฏิรูปประเทศในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ แล้ว การขับเคลื่อนในระยะต่อไป มี ๒ ประการ คือ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้วางแผน ดำเนินการให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ เข้ามาดำเนินการ เช่น การแต่งตั้งอนุกรรมการลานกีฬา ซึ่งจะเห็นว่าแม้มีงบประมาณจำกัดแต่ก็ยังสามารถที่จะดำเนินการได้ และทำการถอดบทเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาถึงปัญหา และข้อขัดข้องและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเพื่อให้ดำเนินการต่อไปได้ นอกจากนี้ จะได้นำแผน ที่มีความสำคัญบรรจุไว้ในแผนงานในระยะที่ ๓ เพื่อให้มีการดำเนินการต่อไป

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา

